



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษาคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง



ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา



บ. แหลมดงอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอมินัล จก.

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก **นายสมชาย สุนันต์ขจรกุล** รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของ พ.น. มีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพิ่มขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 64 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก **นายองศา คักดีทอง** ผู้อำนวยการศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015" และ **นายวชิรวิทย์ วิชาวาสดี** อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันยุค Thailand 4.0"

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การศึกษาดูงานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ บริษัท แหลมดงอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอมินัล จำกัด และการศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

จากการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.70 (จากการหาค่าเฉลี่ย 5 ระดับ)



ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 10"
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง

ISO 9001 - 2008 มุ่งมั่นสู่ 2015

Merchant Marine Training Centre

March 2018

เมื่อวัน 9 มี.ค. 61

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้จัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) เพื่อให้มีมติในการติดตามงาน หรือจัดทำแผนงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากการประชุมฝ่ายบริหาร ได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อใช้สำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

นโยบายคุณภาพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

“กรมเจ้าท่า โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มุ่งมั่นให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชย์นาวี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระบบบริหารงานคุณภาพสากล”

นโยบาย vs ความฝัน

คนที่ไม่มี ความฝัน คือคนที่ไม่ต้องทำอะไร คนที่ไม่รู้จะทำอะไร จะอยู่ไปวันๆ ไร้จุดหมาย คนที่อยู่ไปวันวัน คือคนที่ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีแรงผลักดัน ด้วยเหตุนี้ท่านต้องรู้จักมีความฝัน ต้องกล้าคิดที่จะมีความฝัน ต้องมีแรงบันดาลใจ คนที่ไม่รู้จักฝัน จะไม่มีวันได้ฝันมาครอง การทำฝันเป็นจริงได้ ท่านต้องมีสามสิ่ง คือ 1 ต้องกล้าฝัน 2 ต้องระบุออกมา และ 3 ที่สำคัญทั้งหมดต้องมาจากใจ การหาทางทำความฝันให้เป็นจริงเป็นเรื่องสำคัญด้วยเหตุผลนี้การเขียนความฝันให้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงเป็นหัวใจในการทำให้เรามุ่งมั่นในการทำความฝันนั้นให้สำเร็จ

นโยบาย เกี่ยวอะไรกับความฝัน?

นโยบายคือความฝันขององค์กร เป็นความฝันของผู้บริหารระดับสูง เป็นความฝันของผู้ประกอบการ ความฝันของสถานประกอบการเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระบุออกมา ให้ชัดเจน เพราะผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความฝันคือบุคลากรทั้งหมดขององค์กร บุคลากรทั้งหมดที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ในการสร้างความฝัน เมื่อใดก็ตามที่องค์กรมีความฝัน องค์กรจะมีประกายของความมีชีวิตชีวา ไม่อยู่ไปวันๆ คนบางคนไม่กล้าฝัน เพราะคิดว่าทำไม่ได้ ไม่รู้จะฝันไปทำไม แค่เพียงคิดว่าทำไม่ได้ก็จบแล้ว แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงมือทำเลยก็ตาม....

ที่มา <http://www.isotoyou.com>

สารจาก ทมศ.

สวัสดิ์ดีค่ะ...

“ตั้งแต่ช่วงเมษายน พ.ศ. 2560 พน. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากเวอร์ชัน 2008 ไปสู่เวอร์ชัน 2015 เพื่อให้มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้แก่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น บัดนี้ การดำเนินงานได้เข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Audit Stage 1) เหลืออีกเพียงไม่กี่ขั้นตอน พน. ก็จะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 แล้ว

ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย รวมถึงบุคลากรของ พน. ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ รวมถึงข้อคิดเห็นสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา และหวังว่า อีกไม่กี่ขั้นตอนหลังจากนี้ ก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเช่นที่ผ่านมา”

..เราจะก้าวไปด้วยกัน..

ภาวณา พงศ์บริตร
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา

อบรม IQA รุ่น 3-4

เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. และ 5-6 มี.ค. 61

คณะที่ปรึกษาฯ จัดทำระบบ ISO 9001:2015 อบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) 2 รุ่นสุดท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร พน. ได้ทราบถึงเอกสาร ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ณ อาคารเรียนริมนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Management Review

9 มี.ค. 61 ทมศ. จัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ณ ห้อง 8303 อาคารเรียนริมนี้